

MOIT7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน



อัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
พอเพียง รู้หน้าที่ สามัคคี มีคุณธรรม





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี พช.

ที่ พช ๐๔๓๒/๑๐๐๕

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัตินำประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรีขึ้นติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี

เรื่องเดิม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี จะเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ปี ๒๕๖๗ ซึ่งใน MOIT ๗ มีการประเมินดัชนีความพร้อมรับผิด โดยให้หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณไตรมาสที่ ๓ รอบแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) และให้นำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อพิจารณา

งานทรัพยากรบุคคล ขอเรียนว่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี เห็นควรนำประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ลงนามคำสั่งและทำหนังสือเวียนแจ้งมาให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรีแล้วนั้น ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติ และ เพื่อให้สาธารณสุขได้รับทราบต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย

(นางสาววาสนา อ่ำตาบ)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(นายภูมินทร์ คำหนัก)
สาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี